

หลักสูตรสหวิทยาการแข่งเดือด! เร่งผลิตบัณฑิต ป.โท-เอก รุ้รอบทิศ



รศ.ดร.นิตยา
สรณเกียรติ



รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ

มหาวิทยาลัยรัฐ-เอกชน ปรับหลักสูตรใหม่ ยึดแนวคิด “สหวิทยาการ” จัดรูปแบบการเรียนรู้ออกหลากหลายสาขาวิชา เพื่อสร้างนักวิจัยเก่งรอบด้าน ม.หัวเฉียวฯ เดินหน้าเตรียมเปิดปริญญาเอก ขณะที่ ม.ธรรมศาสตร์ ตั้งวิทยาลัยฯ รับมือการศึกษาที่กำลังเปลี่ยน

รอบปี 2550 ที่ผ่านมา จะได้เห็นมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “สหวิทยาการ” มากขึ้น โดยมีวิธีการนำองค์ความรู้จากหลายแขนงสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์หลักที่นักศึกษาเลือกเรียนต่อแล้วผสมผสานให้เข้ากันอย่างลงตัว สอดรับทิศทางตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการบุคลากร รวมถึงนักวิจัยที่มีความรู้รอบด้าน

มฉก.ยึดจุดแข็งด้านสุขภาพ-จีน

หนึ่งในนั้น คือ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ที่ดูเหมือนว่าเป็น “มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง” มีความโดดเด่นเกี่ยวกับวิชาภาษาจีน แพทย์ พยาบาล เกษษ กายภาพบำบัด สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม แต่สำหรับเรื่องนี้ รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีคนปัจจุบัน ตอบว่า มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ

ไม่ใช่มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง แต่ก็ไม่ได้เน้นสอนทุกสาขาวิชา เพราะนโยบายการก่อตั้งมหาวิทยาลัยจะเน้นด้านสุขภาพ แพทย์ สังคม และบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็ง

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ เปิดสอน 13 คณะ 35 หลักสูตร ในระดับปริญญาตรี และอีก 4 หลักสูตรในระดับปริญญาโท ได้แก่ สังคมสงเคราะห์ บริหารธุรกิจ พยาบาล และการจัดการอุตสาหกรรม โดยมีจำนวนนักศึกษาใหม่ 2,805 คน จำนวนนักศึกษารวมทั้งหมด 8,415 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2549) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 1,637 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2550)

ข้อมูลข้างต้น รศ.ดร.ประจักษ์ ตั้งเป้าหมายจำนวนนักศึกษาทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 12,000 คนต่อปี เนื่องจากต้องการเน้น “คุณภาพ” ของบัณฑิต ให้มีความรู้ด้านภาษา เทคโนโลยี พร้อมรับใช้ตอบแทนสังคมและมีคุณธรรม

จัดวิธีการเรียนฉบับสหวิทยาการ

นอกเหนือจากสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ จะมีการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนเน้นรูปแบบ “สหวิทยาการ” ภายใต้แนวคิดของอธิการบดีคนปัจจุบัน ได้หยิบรูปแบบโครงสร้าง

ระบบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่มีการ
ยุบสาขาวิชาให้เหลือน้อยลง

เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ เน้นการเรียน
การสอนในแต่ละสาขาวิชา ทำให้นักศึกษามีความรู้
ความสามารถในวงแคบ อีกทั้งบริษัทต่างๆ ต้องการ
พนักงานที่มีความสามารถหลายด้าน ดังนั้น จึงมี
แนวคิดพัฒนารูปแบบการศึกษาในมุมมองกว้างขึ้น โดยให้
นักศึกษามีทางเลือกเรียนวิชาที่สนใจเพิ่มเติม
นอกเหนือจากหลักสูตรหลัก เช่น วิชาแกน เลือก
เรียนเทคนิคการแพทย์ผสมผสานกับวิชาเลือกด้าน
นิเทศศาสตร์ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ยังเตรียมเปิดหลักสูตรปริญญา
เอกในปีการศึกษา 2551 เพื่อทำการวิจัยโดยยึด
แนวคิด “สหวิทยาการ” ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สังคม ตัวอย่างเช่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตกับการ
พัฒนาสังคม

มธ.ขอตั้งวิทยาลัยฯ บริหารคล่องตัว

ก่อนหน้านี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้
รวบรวมหลักสูตรที่มีกลิ่นอายของคำว่า “สหวิทยาการ”
จัดตั้งเป็นวิทยาลัยสหวิทยาการอย่างเป็นทางการ
เมื่อช่วงเดือนมิถุนายน 2549 ที่ผ่านมา โดยมีทั้งหมด
3 หลักสูตร คือ โครงการปริญญาตรีสหวิทยาการ
สังคมศาสตร์ โครงการปริญญาโทบริหารบัณฑิต (สตรี
ศึกษา) และโครงการดุขภูมบัณฑิต (สหวิทยาการ)

รศ.ดร.นันทนา รณเกียรติ คณบดีวิทยาลัย
สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ข้อมูลว่า
ช่วง 10 ปีที่แล้ว มักเจอประโยคที่ว่า การศึกษาเพียง
แค่ศาสตร์หนึ่งโดยไม่ได้ศึกษาศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
ด้วยจะวิเคราะห์ปัญหาไม่ครอบคลุม จึงทำให้เกิด
แนวคิดการเรียนเชิงสหวิทยาการหรือบูรณาการ โดย
ยึดศาสตร์หลักและพิจารณาศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

ในส่วนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีหลักสูตรดังกล่าว
กระจายตามคณะต่างๆ หลังจากนั้นได้นำ 3 หลักสูตร
ที่มีความเป็นสหวิทยาการในแต่ละระดับรวมกันจัดตั้ง
เป็นวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร
หลักสูตร และนักศึกษานำความรู้ไปใช้ปฏิบัติได้จริง

เร่งปั้นนักวิจัยเก่งหลายด้าน

ส่งผลให้ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาในโครงการฯ
ทั้งหมด 517 คน แยกเป็นปริญญาตรี 398 คน
ปริญญาโท 102 คน และปริญญาเอก 17 คน รวมทั้ง
จากข้อมูลปีที่แล้วพบว่า มีนักศึกษาสัมครเรียน
หลักสูตรปริญญาเอกถึง 74 คน แต่ทางวิทยาลัยฯ
รับนักศึกษาเข้าเรียนได้แค่ 6 คนต่อรุ่น ทำให้ปีการ
ศึกษา 2550 นี้ มีนโยบายเปิดรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นเป็น
15 คนต่อรุ่น เพื่อสร้างนักวิจัยที่มีความรู้ความ
สามารถหลายด้าน

เท่านั้นยังไม่พอ รศ.ดร.นันทนา คาดหวังให้บัณฑิต
ที่ได้เรียนสาขาวิชาหลายด้าน โดยสามารถผสมผสาน
ศาสตร์เหล่านั้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้แท้จริง

ขณะที่ความเคลื่อนไหวของ “มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์” ก็ประกาศเปิดตัวหลักสูตรใหม่ในปี
การศึกษา 2551 นั่นคือ โครงการสหวิทยาการระดับ
บัณฑิตศึกษา “หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์มหา
บัณฑิต ภาคต้น” และ “โครงการศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง” (ภาค
พิเศษ) ซึ่งก่อนหน้านี้ “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
ก็มีเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุขภู
มบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการ
นวัตกรรม (สหสาขาวิชา)

แสดงให้เห็นว่า แนวโน้มการเรียนต่อปริญญา
โทและปริญญาเอกของนักศึกษานั้น มีความ
ต้องการเรียนศาสตร์ที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม